

\*

Số 1162-CV/ĐU

Về việc quán triệt, tuyên truyền Quy định số 189-QĐ/TW  
của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng,  
chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý,  
sử dụng tài chính, tài sản công

*Kính gửi:* Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Công văn số 5196-CV/BTGTU ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Ban Tuyên Giáo Thành ủy về việc quán triệt, tuyên truyền Quy định số 189-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện quán triệt, tuyên truyền như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung của Quy định số 189-QĐ/TW nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và người lao động về tầm quan trọng của việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, các hành vi tiêu cực trong quản lý tài chính, tài sản công. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và sự tham gia giám sát của cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong công tác quản lý tài sản công.

Thông qua tuyên truyền, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực và lạm dụng quyền lực. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị, qua đó góp phần nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước.

Tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa của Quy định 189-QĐ/TW, nhấn mạnh vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quyền lực và ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý tài chính và tài sản công. Theo đó, nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công phải bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối của Đảng; chấp hành nghiêm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng và bảo vệ tài sản công. Nhấn mạnh phương thức kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; các quy định về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và chế độ kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với việc quản lý tài sản công. Chủ thể kiểm soát, chủ thể chịu sự kiểm soát, phạm vi kiểm soát về quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuyên truyền nội dung nhận diện những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công. Nội dung xử lý vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo; đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức; cán bộ, công chức, đảng viên (kể cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu), kết hợp với tuyên truyền các Quy định khác của Đảng và Nhà nước, làm rõ các chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hình thức xử lý như cách chức, bãi nhiệm, khai trừ khỏi Đảng và truy cứu trách nhiệm pháp lý khi mắc phải sai phạm. Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh, các biện pháp triển khai thực hiện Quy định nhằm đảm bảo môi trường công vụ trong sạch, lành mạnh, tránh những hậu quả nghiêm trọng do lạm dụng quyền lực và tham nhũng gây ra.

Tuyên truyền về trách nhiệm cá nhân và đạo đức công vụ của từng cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đạo đức và liêm chính là nền tảng trong công việc. Nhấn mạnh tác hại của tham nhũng và lạm quyền là hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước; làm cho kinh tế chậm phát triển, thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, của Nhân dân; gây rối loạn nền kinh tế, nguy hại hơn làm xói mòn lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức về việc không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi tiêu cực, đồng thời chịu trách nhiệm trước những sai phạm trong công tác quản lý tài sản công.

Khuyến khích cán bộ đảng viên và người lao động tham gia tích cực vào công tác giám sát, đóng góp ý kiến và phản ánh các dấu hiệu tiêu cực, vi phạm trong quản lý tài sản công. Tuyên truyền về vai trò của cán bộ đảng viên và người lao động trong giám sát và cảnh báo các dấu hiệu tham nhũng, từ đó giúp Đảng và Nhà

nước phát hiện sớm và xử lý các hành vi vi phạm.

Tuyên truyền các gương điển hình, các tập thể và cá nhân đã thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lạm dụng quyền lực trong quản lý tài chính và tài sản công. Các tấm gương tiêu biểu góp phần cổ vũ, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức về đạo đức công vụ.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Quy định số 189-QĐ/TW, góp phần nâng cao nhận thức và tránh xa các hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc;
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Huỳnh Long**